



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ ๒ ๑๗๙๐

คณะกรรมการ ๒๕ (ค.ย. ๒๕๕๕)
 เลขที่รับ 1836/ ๒๕๕๕
 วันที่ ๒๕/๑๒/๕๕
 เวลา น.
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 () ก.น. () ก.อ. () ก.ค. () ก.ศ.
 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ () ค.ส.น.
 () ค.ส. () ค.ศ.

๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการศึกษา”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาครไทย
 พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและ
 เยาวชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา นั้น

บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบรายงานและมีประกาศเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม
 พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก
 จำนวน ๑๓ แห่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รายละเอียดได้ส่ง
 มาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า)
 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 สถาบันส่งเสริมศึกษา
 โทร. ๐๒ ๒๘๘๕๗๔๓



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้ร่วมมือกันดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล มีบทบาทในการจุดประกาย ต่อยอด และสร้างความต่อเนื่องการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ของสถานศึกษา โดยดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขึ้น ระหว่างปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ด้วยการจัดกระบวนการพัฒนาเสริมศักยภาพให้สถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ได้พัฒนาตนเองเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” จำนวน ๘๔ แห่ง เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา มีสถานศึกษาผ่านการประเมินตามเกณฑ์ก้าวหน้า และประกาศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๑๓ แห่ง นั้น

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความร่วมมือของหน่วยงานดังกล่าว ได้มีการพัฒนาต่อยอดสถานศึกษาพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีสถานศึกษาผ่านการประเมินตามเกณฑ์ก้าวหน้า เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑๔ แห่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อสถานศึกษา	จังหวัด	สังกัด
๑	โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง	ชัยภูมิ	สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ (สพฐ.)
๒	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก	ตาก	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สพฐ.)
๓	โรงเรียนสนามบิน	ขอนแก่น	สพป.ขอนแก่น เขต ๑ (สพฐ.)
๔	โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพ ๒๐๖	ขอนแก่น	สพป.ขอนแก่น เขต ๓ (สพฐ.)
๕	โรงเรียนประชารัฐสามัคคี	นครราชสีมา	สพป.นครราชสีมา เขต ๔ (สพฐ.)
๖	โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)	อุบลราชธานี	สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ (สพฐ.)
๗	โรงเรียนบ้านคลองไคร	กระบี่	สพป.กระบี่ (สพฐ.)

ลำดับที่	ชื่อสถานศึกษา	จังหวัด	สังกัด
๘	โรงเรียนบ้านคลองยาง	กระบี่	สพป.กระบี่ (สพฐ.)
๙	โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา	สุโขทัย	สพม.๓๘ (สพฐ.)
๑๐	โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา	นครปฐม	สพม. ๙ (สพฐ.)
๑๑	โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์	กรุงเทพฯ	กรุงเทพมหานคร (กทม.)
๑๒	โรงเรียนสัตยาไสย	ลพบุรี	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
๑๓	โรงเรียนเทศบาลจามเทวี	ลำพูน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
๑๔	โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร	ร้อยเอ็ด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศให้สถานศึกษาทั้ง ๑๔ แห่ง เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ